
sþ. 489. Fyrirspurn [217. mál]
til fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra um innflutning á fatnaði með fölsuðum uppruna-
skírteinum.

Frá Inga Birni Albertssyni.

1. Hefur farið fram könnun á því hvort stundaður sé innflutningur á fatnaði og öðrum
varningi með fölsuðum upprunaskírteinum?

2. Ef svo er, hvað leiddi hún í ljós?
3. Hafi slík könnun ekki farið fram, hyggjast ráðherrar þá beita sér fyrir því að svo verði?


